
วิสัยทัศน
ภูมิใจเรือไทยของเรา

พลเรือตรี ชาโณ  เพ็ญชาติ
ประธานกรรมการ

บริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน) 

เริ่มกอตั้งเม่ือวันที่ 24 มิถุนายน 2519

เปนบริษัทเรือไทยมหาชนแหงแรก ที่คนไทยเปนเจาของ

และบริหารเองทั้งหมด และรับจางบริหารจัดการ

เรืออยางมืออาชีพ เพ่ือพัฒนาศักยภาพพาณิชยนาวี

ของไทยใหกาวไกลเปนที่ยอมรับของนานาชาติ



สาสนจากประธานกรรมการ
       ป 2562  ความเชื่อมั่นของนักลงทุนดีขึ้น จากขอตกลงทาง
       การคาระหวางสหรัฐอเมริกาและจีน ชวยคลายความตึงเครียด
       ทางการคาทั่วโลก ธนาคารกลางสหรัฐฯ ไดเริ่มผอนคลาย
       นโยบายการเงินมากขึ้น โดยการลดอัตราดอกเบี้ยและเพิ่ม 
กระแสเงินสดในระบบซึ่งก็เปนประโยชนตอเศรษฐกิจโลก  แตอยางไรก็ตามความพัฒนาของตลาดโลกและอุตสาหกรรมเรือขนสง 
ก็จําเปนตองเจอปญหาอีกครั้งเนื่องดวย มาตรการที่เขมงวดขึ้น และการระบาดของไวรัสโคโรนา
  อุตสาหกรรมการขนสงทางทะเล มีผลกระทบจากกฏเกณฑการบังคับใชนํ้ามัน low sulphur ซึ่งมีผล 
บังคับใชเม่ือตนป 2563 มาตรการณนี้ไดเพิ่มภาระคาใชจายใหกับเจาของเรืออยางมากเพราะ คานํ้ามันที่สูงขึ้นอยางมหาสาร 
ของนํ้ามัน low sulphur และความจําเปนในการซอมทําเรือเพื่อใหสํามารถรับนํ้ามันประเภทนี้ได จึงสงผลใหเจาของเรือ 
มีการรีไซเคิลเรือตางๆมากขึ้นในป 2563 นอกเหนือจากนี้การระบาดของไวรัสโคโรนาในประเทศจีน ชวงปลายไตรมาสที่สี่ 
สงผลให ดัชนีคาระวางเรือ BDI (Baltic Dry Index) และอัตราคาระวางเรือ ไดปรับตัวลดลงอยางมากเนื่องจากการ 
ปดตัวของโรงงานผลิตตางๆทําใหมีความตองการใชเรือขนสงลดนอยลง 
  แมภาวะของเศรษฐกิจยังคงถดถอยลงและความผันผวนของอุตสาหกรรมขนสงทางทะเลที่ยังคงสูงอยู  
บริษัทฯ ยังคงใหความสําคัญกับการใหบริการเรือแบบรับจางเหมาเปนระยะเวลาที่มีคุณภาพและปรับปรุงกองเรือของบริษัทให 
มีประสิทธิภาพ การใหบริการเรือแบบรับจางเหมาเปนระยะเวลา เปนยุทธศาสตรท่ีบริษัทฯ ยังคงไดรับประโยชนจากความเสี่ยง 
ที่ลดลงจากความผันผวนของราคานํ้ามันและคาเชาเรือที่สูงขึ้น  อุตสาหกรรมขนสงทางทะเลที่กําลังเริ่มฟนตัวแตไดกลับมาตกตํ่า 
อีกคร้ังเนื่องจากความกดดันทางการเมืองที่เกิดขึ้นกับประเทศมหาอํานาจทั่วโลก และการราบาดอยางรุนแรงของไวรัสโคโรนา  
เปนความสามารถของผูบริหารท่ีบริษัทฯ ไดกําหนดกลยุทธท่ีมีประสิทธิภาพมาหลายปแลวโดยการเปลี่ยนไปใหบริการเรือ 
แบบรับจางเหมาเปนระยะเวลา เพื่อลดความเสี่ยงลดคาใชจายและใชจุดแข็งที่สําคัญขององคกรใหเกิดประโยชน (ความรูดาน 
เทคนิคเครือขายและเรือ) อยางเต็มที่  ในภาวะที่เศรษฐกิจเริ่มฟนตัว นอกเหนือจากนี้บริษัทยังคงใหความสําคัญกับการ 
พัฒนาคุณภาพของบุคคลากร โดยบริษัท กําลังดําเนินโครงการฝกอบรมสําหรับพนักงาน ซึ่งยกระดับคุณภาพการบริการ 
ที่องคกรจัดไวใหและการจัดการดานความยั่งยืน ในขณะที่บริษัทฯ กําลังพัฒนาระบบเอกสารใหม ที่สงผลดีตอสภาพแวดลอม 
และลดตนทุนการดําเนินการ
  คณะกรรมการมีความเชื่อมั่นในความรู ประสบการณ ความสามารถ และความสามัคคีของผูบริหารและพนักงาน 
ทุกระดับ จะนําความสําเร็จมาสูองคกรแมจะมีสถานการณตลาดในปจจุบัน คณะกรรมการบริษัทฯ ขอถือโอกาสน้ีแสดงความ 
ขอบคุณตอผูถือหุน นักลงทุน ผูบริหารและพนักงานทุกทานที่มีสวนรวมในการดําเนินงานของบริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน) 
ใหกาวไกลมาถึงวันนี้ เพื่ออนาคตที่ดียิ่งขึ้นตอไป
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